

วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของพนักงานส่วนตำบล อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จำเอนคำรณ ทอองสิงห์คลี*

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) แนวคิดวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของพนักงานส่วนตำบล (2) ความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของพนักงานส่วนตำบล การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์เจาะลึกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 15 คน ที่ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายจากพนักงานส่วนตำบลทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 66 คน

ผลการวิจัยพบว่า (1) พนักงานส่วนตำบลมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย ยึดมั่นและเชื่อถือในความสำคัญและศักดิ์ศรีของบุคคล เคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง เป็นผู้มีความสำนึกในหน้าที่พลเมืองของตนเอง มีความเชื่อมั่นในตนเอง มองโลกในแง่ดี มีความไว้วางใจเพื่อนมนุษย์ วิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์ ไม่มีจิตใจเป็นเผด็จการ (2) พนักงานส่วนตำบลมีความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ไม่ว่าจะหญิงหรือชายควรมีสิทธิทางการเมืองสามารถที่จะพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้า มีความสำนึกในหน้าที่พลเมือง มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลต่อผู้บริหารประเทศ แต่ก็ยังมีแนวคิดที่ว่า ในระบอบประชาธิปไตยของไทยในปัจจุบันไม่ควรจะมีการเมือง ภาคประชาชน เช่น กลุ่มเสื้อเหลืองเสื้อแดงเข้ามาเกี่ยวข้อง ทหารควรจะสามารถระงับความวุ่นวายจากกลุ่มการเมืองภาคประชาชน

คำสำคัญ: วัฒนธรรมทางการเมือง ประชาธิปไตย พนักงานส่วนตำบล อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บทนำ

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพของการเมือง ในระบอบประชาธิปไตย ในทางตรงกันข้ามหากวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของพนักงานส่วนตำบลเองมีปัญหา เช่น มีลักษณะวัฒนธรรมไม่เอื้ออำนวยต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย ก็อาจส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยได้ทำให้สนใจศึกษาถึงวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย

การศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของพนักงานส่วนตำบล อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีความสำคัญในระดับท้องถิ่นที่จะต้องนำนโยบายของรัฐมาปฏิบัติ ซึ่งต้องมีความรู้ ความสามารถในการสร้างความเจริญในท้องถิ่น สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย ซึ่งพนักงานส่วนตำบลเป็นกลุ่มบุคคลที่กระจายอยู่ทั่วประเทศของไทยและค่อนข้างจะมีอิทธิพลต่อสังคมในแง่การได้รับความเชื่อถือ ยกย่องและเป็นที่ยอมรับ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาแนวคิดวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของพนักงานส่วนตำบล
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของพนักงานส่วนตำบล

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด

การศึกษาผู้วิจัยครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดของทินพันท์ นาคะตะ เกี่ยวกับการมีจิตใจแบบประชาธิปไตยของคนที่มีวัฒนธรรมแบบประชาธิปไตย อันเป็นองค์ประกอบหรือปัจจัยหลักของการมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย (ทินพันท์ นาคะตะ. 2546 : 197-205; อ้างในอ้างอิงในทรงกต พิลาชัย, 2552 หน้า 5) มาเป็นการศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของพนักงานส่วนตำบล อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดังต่อไปนี้

- 1) การมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย
- 2) การยึดมั่นและเชื่อถือในความสำคัญและศักดิ์ศรีของบุคคล
- 3) การเคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
- 4) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง
- 5) การเป็นผู้มีความสำนึกในหน้าที่พลเมืองของตนและมีความเชื่อมั่นในตนเอง
- 6) การมองโลกในแง่ดี มีความไว้วางใจเพื่อนมนุษย์
- 7) การวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์
- 8) การไม่มีจิตใจเป็นเผด็จการ

วิธีการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้จำแนกตามประเภทของข้อมูล 2 ประเภท คือ

1.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามลำดับ

1.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ โดยศึกษาจากเอกสาร ระเบียบ กฎหมาย เอกสารทางวิชาการ ผลงานวิจัย บทความที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและประกอบเป็นแนวคิด ทฤษฎี

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากร การวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้มีกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้แก่ พนักงานส่วนตำบล จำนวน 66 คน ที่ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานี้ โดยกำหนดเป็น เพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา ประเภทตำแหน่ง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด จำนวน 15 ราย

เมื่อได้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแล้ว นำข้อมูลนั้นมาทำการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยการแบ่งประชากรออกเป็นพวก แล้วสุ่มตัวอย่างจากทุกพวกออกมาตามสัดส่วนมากน้อยของแต่ละพวก โดยต้องใช้วิธีสุ่มอย่างง่ายในชั้นสุ่มจริง

ผลการวิจัย

1. ประเด็นการมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นของประชาชน และเพื่อประชาชน ผลการวิจัยพบว่าพนักงานส่วนตำบลส่วนใหญ่แล้วคิดว่าเป็นการปกครองของประชาชน ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจและมีส่วนร่วมในการปกครอง นโยบายการดำเนินงานของรัฐบาลมุ่งประโยชน์แก่คนส่วนมาก ในขณะที่เดียวกันก็เคารพในเสียงของคนส่วนน้อย ทั้งนี้จึงสรุปได้ว่าพนักงานส่วนตำบลมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันประชาธิปไตยคือการ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง และสามารถควบคุมการใช้อำนาจรัฐให้เป็นไปในทิศทางที่ประชาชนต้องการ

2. ประเด็นการยึดมั่นและเชื่อถือในหลักความสำคัญและศักดิ์ศรีของบุคคล

ไม่ว่าหญิงหรือชายควรมีสติธิในทางการเมืองเท่ากัน พนักงานส่วนตำบลจะเชื่อถือในความสำคัญและศักดิ์ศรีของตนเองและศักดิ์ศรีที่ย่อมถูกคุ้มครองโดยกฎหมาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กำหนดสาระแห่งสิทธิและเสรีภาพของชาวไทยทุกคนเพื่อให้ทุกคนได้อยู่อย่างมีความสุข มีความเท่าเทียมกันและส่งเสริมให้ทุกคนไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามหน้าที่ ประชาชนทุกคนในสังคมย่อมมีสิทธิและความเป็นคนที่เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะรวยหรือจน ผู้หญิงหรือผู้ชาย ปัจจุบันนี้ผู้หญิงมีส่วนร่วมทางการเมืองมากสังเกตได้ว่าประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นหญิงหรือนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้หญิงคนแรก เพราะปัจจุบันนี้ผู้หญิงได้รับ โอกาสในการศึกษาและสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชาย

3. ประเด็นการเคารพในกติกาของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

พรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากระบบบัญชีรายชื่อมากที่สุดสมควรเป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาลมีความเห็นเป็นสองแนวทางคือ แนวทางที่หนึ่งเห็นด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากระบบบัญชีรายชื่อและระบบแบบแบ่งเขตเลือกตั้งโดยหลักการสมควรจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันหากเน้นที่พรรคการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากระบบบัญชีรายชื่อมากกว่าหมายถึงว่าประชาชนมีความเชื่อมั่นในตัวแทนของพรรคการเมืองที่จะเข้ามาทำหน้าที่บริหารประเทศเพราะผู้ที่เข้ามาดำรงตำแหน่งฝ่ายบริหารมักจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากระบบบัญชีรายชื่อ แนวทางที่สองไม่เห็นด้วยประเทศยังไม่ควรใช้ระบบพรรคการเมืองแบบบัญชีรายชื่อมากที่สุดเพราะประเทศไทยประชาธิปไตยยังไม่สมบูรณ์แบบ

4. ประเด็นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยในปัจจุบันไม่ควรจะมีการเมืองการเมืองภาคประชาชน เช่น กลุ่มเสื้อเหลืองเสื้อแดงเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะจะก่อความวุ่นวาย จากการสัมภาษณ์มีความเห็นเป็นสองแนวทางคือ แนวทางที่หนึ่งเห็นด้วย การปกครองในระบอบประชาธิปไตยประชาชนมีสิทธิในการร่วมกันชุมนุมอย่างสงบโดยปราศจากอาวุธภายใต้กรอบของกฎหมายและเพื่อถ่วงดุลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร แต่การที่มีทั้งกลุ่มเสื้อสีแดงและเสื้อสีเหลืองอยู่เบื้องหลังก็คือกลุ่มนักการเมืองที่เสียผลประโยชน์ แนวทางที่สองไม่เห็นด้วย การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยในปัจจุบันไม่ควรจะมีการเมืองการเมืองภาคประชาชน เช่น กลุ่มเสื้อเหลืองเสื้อแดงเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะจะก่อความวุ่นวาย

5. ประเด็นการมีความสำนึกในหน้าที่พลเมืองและมีความเชื่อมั่นในตนเอง

พนักงานส่วนตำบลที่อยู่ในสังคมมีความรู้ความสามารถที่จะพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าได้ตามคุณสมบัติของพนักงานส่วนตำบลที่ต้องเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย พนักงานส่วนตำบลที่

อยู่ในสังคมมีความสามารถทำให้สังคมมีความเจริญก้าวหน้าต่อไปได้เพราะพนักงานส่วนตำบลทุกคนต้องถูกคัดกรองจากระบบการสอบแข่งขันคัดเลือกหาผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ทุกคนย่อมต้องมีศักยภาพความรู้ความสามารถที่จะพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าได้ นอกจากจะมีความรู้ความสามารถจะต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เสียสละเพื่อตอบสนองตามความต้องการของประชาชน เช่น ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์เพราะระบอบประชาธิปไตยต้องเป็นผู้ที่มีความสำนึกในหน้าที่พลเมือง

6. ประเด็นการมองโลกในแง่ดีและมีความไว้วางใจเพื่อนมนุษย์

มนุษย์เราไม่ว่าจะโรงเรียนหรือด้อยการศึกษาเพียงไรก็ยังสามารถพอที่จะเลือกทางเดินในชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้ ในสังคมได้ มีกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้นั้นย่อมเกิดขึ้นกับบุคคล และสามารถพัฒนาเรียนรู้สังคมสร้างสรรค์ความรู้ให้กับตนเองจากทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์เราไม่ว่าจะโรงเรียนหรือด้อยการศึกษาเพียงไรก็ยังสามารถเลือกทางการดำเนินชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้ เพราะว่ามีมนุษย์มีสัญชาตญาณของการอยู่รอดคั่นรณ การศึกษาไม่ใช่เป็นหลักประกันในประสบความสำเร็จของชีวิตทั้งหมด หากขึ้นอยู่กับคุณธรรมในจิตใจ ความรู้สึกกับผิดชอบชั่วดี

7. ประเด็นการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์

แม้ว่าพนักงานส่วนตำบลจะอยู่ในกรอบระเบียบวินัยของข้าราชการแต่ก็มีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ต่อผู้บริหารประเทศได้ จากคำสัมภาษณ์พนักงานส่วนตำบลมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันสรุปได้ว่าวินัยข้าราชการบังคับให้ข้าราชการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองอาจกลายเป็นการกระทำผิดวินัยข้าราชการได้

8. ประเด็นการไม่มีจิตใจเป็นเผด็จการ

หากสถานการณ์ของประเทศอยู่ในภาวะคับขันหรือเกิดวิกฤติทางการเมืองขึ้นทหารควรจะเข้ามาเป็นผู้ระงับเหตุแห่งความวุ่นวายนั้นมีความเห็นไปในสองแนวทางคือ แนวทางที่หนึ่งเห็นว่า หากสถานการณ์บ้านเมืองเกิดวิกฤติโดยไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ควรให้ทหารเข้ามาระงับความไม่สงบเรียบร้อย และเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วจึงคืนอำนาจให้กับประชาชน ส่วนแนวทางที่สองทหารไม่ควรเข้ามาเป็นผู้ระงับเหตุความวุ่นวายควรปล่อยให้ไปไปตามระบบของการเมืองปัญหาทางการเมืองก็ควรแก้ไขด้วยการเมืองหากสถานการณ์ในประเทศอยู่ในภาวะคับขันหรือเกิดวิกฤติทางการเมืองขึ้นทหารไม่ควรจะเข้ามาเป็นผู้ระงับเหตุแห่งความวุ่นวายเพราะภาพลักษณ์ของประเทศจะเสียหายมากประเทศไทยเราต้องติดต่อกับนานาประเทศภาพลักษณ์ของประเทศจึงมีความสำคัญมาก

การอภิปรายผล

1. การมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพจนันต์ เอี่ยมสำอางค์ (2550) การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย ศึกษากรณีนิสิตระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเจ้าพระยา การมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยครั้งนี้ พบว่า (1) การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นิสิตส่วนใหญ่มีส่วนร่วม

ทางการเมือง ด้านการรับฟังข่าวสารทางเมือง อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งอยู่ในระดับมาก ด้านการชักชวนให้ผู้อื่นสนทนาทางการเมือง อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการชักชวนผู้อื่นให้ผู้อื่นไปออกเสียงเลือกตั้ง อยู่ในระดับปานกลาง และการช่วยโฆษณาให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งอยู่ในระดับน้อย (2) ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและเป็นไปตามแนวคิดของ ทินพันท์ นาคะตะ (2546)

2. พนักงานส่วนตำบลมีการยึดมั่นและเชื่อถือในความสำคัญและศักดิ์ศรีของบุคคล

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตประชา มูลสมบัติ (2549) บทบาทของสตรีในทางการเมืองท้องถิ่นในตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่าสตรีมีบทบาทในทางการเมืองท้องถิ่นน้อยกว่าชาย แต่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

3. พนักงานส่วนตำบลเคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปัญญา ไข่เฮ้ง (2538) การศึกษาวิจัยครั้งมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของข้าราชการรัฐสภา และศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติทางสังคมของข้าราชการรัฐสภา กับวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย โดยศึกษาจากวัฒนธรรมทางการเมือง 8 ด้าน คือ การมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย การยึดมั่นและเชื่อถือในความสำคัญและศักดิ์ศรีของบุคคล การเคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง การเป็นผู้มีความสำนึกในหน้าที่พลเมืองของตนและมีความเชื่อมั่นในตนเอง การมองโลกในแง่ดี มีความไว้วางใจเพื่อนมนุษย์ การวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์ การไม่มีจิตใจเป็นเผด็จการ

4. พนักงานส่วนตำบลมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง

สอดคล้องกับแนวคิดของสมบัติ ชำรงธัญวงศ์ (2546 : 374 -380) ลักษณะการมีส่วนร่วมทางการเมือง ดังนี้ 1) การกำหนดตัวผู้ปกครอง การแสดงออกซึ่งการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่สำคัญที่สุดของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย คือการแสดงออกซึ่งเจ้าของอำนาจอธิปไตย ดังนั้น การที่ประชาชนทำการปรากฏตัวแสดงตนในการใช้สิทธิเลือกตั้งหรือออกฉันทาทางการเมืองจึงเป็นการแสดงออกในฐานะที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริง 2) การผลักดันการตัดสินใจของรัฐบาลมีส่วนร่วมในการผลักดันการตัดสินใจที่สำคัญของรัฐบาลในสังคมประชาธิปไตย โดยทั่วไปจะเป็นสังคมที่ประกอบด้วยกลุ่มที่หลากหลายทางสังคมอาทิ ชนรรม สมาคม กลุ่มอิทธิพล กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เหล่านี้มักมีวัตถุประสงค์เฉพาะกลุ่ม การเคลื่อนไหวต่างๆ ของกลุ่มอาจเป็นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนหรืออาจเป็นไปเพื่อรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม 3) การวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของรัฐบาลได้ทั้งการสนับสนุนและคัดค้านอาจกระทำได้ โดยการเขียน การพูดและการเผยแพร่ทั้งปวง 4) การชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองในสังคมประชาธิปไตยมีสิทธิและเสรีภาพที่จะชุมนุมและเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งในทางสนับสนุนและคัดค้านการกระทำของรัฐบาล

5. พนักงานส่วนตำบลเป็นผู้มีความสำนึกในหน้าที่พลเมืองของตนและมีความเชื่อมั่นในตนเอง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรงกต พิลาชัย (2552) วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของข้าราชการเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม คือการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน การรักษากฎระเบียบวินัย อย่างเคร่งครัดในเรือนจำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาความสงบเรียบร้อย จะไม่ใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้งแม้ว่าจะแนบเสียงจะไม่สามารถที่จะทำให้บ้านเมืองเปลี่ยนแปลง

6. พนักงานส่วนตำบลมองโลกในแง่ดี มีความไว้วางใจเพื่อนมนุษย์ไม่ว่าจะโง่เขลาหรือด้อยการศึกษาเพียงไร ก็ยังสามารถพอที่จะเลือกทางเดินในชีวิตของตนเองให้อยู่ในสังคมได้

สอดคล้องกับแนวคิดของชัชอนันต์ สมุทวณิช (2524 : อ้างอิงในพงษ์ศักดิ์ ทักษิณสุข 2551 หน้า 10) อุดมการณ์ประชาธิปไตย 1) การมีความศรัทธาในความสามารถของมนุษย์ มีศรัทธาในสติปัญญาในการทำงานร่วมกันของมนุษย์บนความมีเหตุมีผลของมนุษย์ 2) เชื่อในสิทธิเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็น การพูด การพิมพ์เผยแพร่การประชุมการรวมกลุ่ม การจัดตั้งสมาคม การจัดตั้งพรรคการเมือง เป็นต้น 3) เชื่อว่ามนุษย์มีความเท่าเทียมกันตามกฎหมาย และการเมืองทุกคนจะได้รับการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลและกฎหมายเท่าเทียมกัน คนมีสิทธิเสรีภาพทางการเมืองและการดำเนินชีวิตเท่าเทียมกันโดยไม่แยกเพศ ชาติกำเนิด และฐานะทางเศรษฐกิจสังคมว่าเป็นอย่างไร รวมทั้งการได้รับโอกาสในการแสวงหาการศึกษา การทำงานที่เท่าเทียมกันอีกด้วย 4) เชื่อว่าอำนาจทางการเมืองของรัฐบาล เกิดขึ้นจากการยินยอมของประชาชน 5) เชื่อว่าสถาบันทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมเป็นกลไกของรัฐที่มีอยู่เพื่อรับใช้บุคคลในสังคม รัฐต้องเข้าไปแทรกแซงในกิจกรรมของเอกชนน้อยที่สุด 6) เชื่อว่าประชาชนมีสิทธิเสรีภาพที่จะทำการต่อต้านรัฐบาลที่ไม่ปฏิบัติการเพื่อช่วยคนในสังคม

7. พนักงานส่วนตำบลสามารถวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์

สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 45 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา เว้นแต่ทำไปเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น และสอดคล้องกับ ทรงกต พิลาชัย (2552) ประเด็นการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์

8. พนักงานส่วนตำบลไม่มีจิตใจเป็นเผด็จการหากสถานการณ์ของประเทศอยู่ในภาวะคับขันหรือเกิดวิกฤติทางการเมืองขึ้นทหารควรจะเข้ามาเป็นผู้ระงับเหตุแห่งความวุ่นวายนั้น

สอดคล้องกับงานวิจัยของสมศักดิ์ หนูสนิท (2542: บทคัดย่อ การพัฒนาทางการเมืองสู่ความเป็นประชาธิปไตย:ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทหารกับการเมืองไทย) การแทรกแซงทางการเมืองของทหารตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 นับตั้งแต่ยุคคณะราษฎรจนกระทั่งประชาธิปไตยทุนอุปถัมภ์ถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางการเมืองของไทย เพราะที่ผ่านมามหาทหารจะใช้วิธีรัฐประหารเป็นช่องทางเข้าสู่อำนาจ การทำรัฐประหารมีผลต่อความเข้มแข็ง ความต่อเนื่องของระบบพรรคการเมืองไทย โดยทหารได้เข้ามาบีบคั้นและสร้างความชอบธรรมตามวิถีทางรัฐสภา ประกอบกับการแทรกแซงทางการเมืองของทหารไม่ได้ถูกต่อต้านจากประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจ

ข้อเสนอแนะ

ผลการวิจัยพบว่า ควรมีการส่งเสริม ปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้ในเรื่องวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยในเรื่อง การมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยการยึดมั่นและเชื่อถือใน

ความสำคัญและศักดิ์ศรีของบุคคล การเคารพในกติกาของการปกครองระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองและการปกครอง การเป็นผู้มีความสำนึกในหน้าที่พลเมืองของตนและมีความเชื่อมั่นในตนเอง การมองโลกในแง่ดี มีความไว้วางใจเพื่อนมนุษย์ การวิพากษ์วิจารณ์อย่างมีเหตุผลและเป็นไปในทางสร้างสรรค์ การไม่มีจิตใจเป็นเผด็จการ และควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย เช่น เวทีการเมือง มุมการเมือง เวทีที่ใช้แสดงความคิดเห็นด้านการเมืองแบบประชาธิปไตย หรือเปรียบเทียบระหว่างข้าราชการทางการเมืองกับพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อจะได้ผลการวิจัยที่มีความหลากหลายแตกต่างกันและได้ข้อมูลเชิงลึกมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

เอกสารอ้างอิง

- จิตประชา มูลสมบัติ. 2549. บทบาทสตรีในทางการเมืองท้องถิ่นในตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่. ค้นคว้าอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมือง) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ทรงกต พิลาชัย. 2552. วัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยของข้าราชการเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม. ค้นคว้าอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ทินพันธ์ นาคะตะ. 2546. วิถีชีวิตไทย: วัฒนธรรมทางการเมืองของคนรุ่นใหม่ กรุงเทพมหานคร สหายบล็อกการพิมพ์
- ปัญญา ใช้เสียง. 2538. วัฒนธรรมการเมืองของข้าราชการรัฐสภา. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- พยนต์ เอี่ยมสำอาง. 2551. การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย ศึกษากรณีนิติระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา. การศึกษาค้นคว้าอิสระปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- พงษ์ศักดิ์ ทักษิณสุข. 2551. วิถีความเป็นประชาธิปไตยของประชาชนตำบลท่าศาลา อำเภอ จังหวัดเชียงใหม่. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองและการปกครอง)
- สมบัติ ชำรงธัญวงศ์. 2546. การเมือง: แนวความคิดและการพัฒนา พิมพ์ครั้งที่ 6 กรุงเทพมหานคร สำนักพิมพ์เสมาธรรม
- สมศักดิ์ หนูสนิท. 2542. การพัฒนาทางการเมืองสู่ความเป็นประชาธิปไตย: ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทหารกับการเมืองไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง